

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH SƠN**

Số: /BC-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh.

Thực hiện Công văn số 196/SNV-TĐKT ngày 01/02/2024 của Ban Thi đua, khen thưởng tỉnh về báo cáo điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua; UBND huyện Bình Sơn báo cáo thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO

Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16/11/2013; Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng và Quyết định số 31/2021/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh, trong những năm qua Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã bám sát các nhiệm vụ, quan tâm, tập trung chỉ đạo sát sao việc triển khai công tác thi đua, khen thưởng tại xã; quán triệt, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn huyện về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Huyện ủy, HĐND, UBND huyện thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương chú trọng công tác thi đua, khen thưởng nói chung và công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến nói riêng nhằm phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, coi đây là một giải pháp quan trọng để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

UBND huyện ban hành kế hoạch tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện và triển khai đến các cấp, các ngành trên địa bàn huyện thực hiện; từ đó, các cấp, các ngành, đoàn thể căn cứ tình hình thực tế xây dựng kế hoạch nhân rộng điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025 tại đơn vị mình.

UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền của huyện mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua với những hình thức đa dạng, phong phú góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã nghiêm túc bình xét các danh hiệu thi đua đảm bảo đúng đối tượng, công bằng, khách quan.

II. THỰC TRẠNG PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TỔNG KẾT, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

1. Tình hình tổ chức, triển khai thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND tỉnh Quảng Ngãi “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2022-2025”, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 80/ KH- UBND về “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện Bình Sơn giai đoạn 2022-2025”; Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 04/5/2023 về thực hiện Nội dung số 01: Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 10, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Bình Sơn giai đoạn 2021 –2025; Công văn số 3922/UBND-VX ngày 17/10/2023 về tăng cường công tác tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến trên địa bàn huyện.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực đưa tin, bài viết phản ánh gương người tốt, việc tốt trên Đài truyền thanh, Trang thông tin điện tử. Đồng thời, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã phát động nhiều phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề theo nhiệm vụ trọng tâm, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp. Qua đó, đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng trong xây dựng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng.

2. Các hình thức, biện pháp, tiêu chí thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

a) Hình thức tuyên truyền

- Tuyên truyền mở rộng bằng nhiều hình thức như: Công thông tin điện tử, chuyên trang, chuyên mục trên hệ thống Đài truyền thanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực quan; tuyên truyền thông qua việc ứng dụng trên các nền tảng mạng xã hội zalo, facebook,..

- Tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến thông qua hình thức tọa đàm, giao lưu, trao đổi, tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm.

- Tổ chức các cuộc thi viết, tìm hiểu về các phong trào thi đua yêu nước. In ấn phát hành gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, tờ tin và các văn bản về công tác thi đua, khen thưởng.

- Tạo các trang Fanpage, các nhóm gắn kết mọi người với nhau trên mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền và quảng bá.

- Tuyên truyền cổ động trực quan trên panô, áp phích, băng rôn, bảng điện tử, màn hình led tại nơi công cộng và trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị.

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng ở cơ sở; tuyên truyền, trong các buổi tọa đàm, đối thoại; các diễn đàn, sinh hoạt câu lạc bộ thời sự, trong sinh hoạt Đảng và sinh hoạt của tổ chức chính trị - xã hội.....

b) Đối tượng:

Điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu; có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật; là nhân tố nổi bật dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương người tốt việc tốt trong đời sống xã hội.

c) Tiêu chuẩn chung của tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến:

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

- Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

- Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích cực tham gia các hoạt động xã hội; hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần tích cực vào sự phát triển của huyện.

d) Tiêu chuẩn cụ thể trên một số lĩnh vực:

d.1. Trong lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong xây dựng, phát triển Đảng, chính quyền, đoàn thể, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

d.2. Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

d.3. Trong lĩnh vực công thương, xây dựng, giao thông vận tải: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm lưu thông hàng hóa và xuất khẩu; phát triển thương mại điện tử, tăng cường quản lý thị trường..., phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng khoa học và công nghệ.

d.4. Trong lĩnh vực nông nghiệp: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, sinh thái và trong xây dựng nông thôn mới.

d.5. Trong lĩnh vực môi trường: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống rác thải nhựa và bảo vệ môi trường.

d.6. Trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, phát triển thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ; thu ngân sách nhà nước.

d.7. Trong lĩnh vực y tế: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến có chuyên môn vững vàng gắn liền với y đức tốt trong trong tất cả các lĩnh vực của ngành y tế góp phần nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần, tâm vóc, tuổi thọ, chất lượng của người dân.

d.8. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo giảng dạy, học tập, phát triển giáo dục toàn diện.

d.9. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong phát huy tiềm lực khoa học và công nghệ của thành phố, thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo; phát huy năng lực, trí tuệ tập thể, cá nhân.

d.10. Trong lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong việc lan tỏa, tôn vinh các giá trị chân - thiện - mỹ, đưa văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh trong phát triển kinh tế, xã hội của huyện.

d.11. Trong lĩnh vực thông tin và truyền thông: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ số, bảo đảm an toàn, an ninh mạng, xây dựng kinh tế số và xã hội số.

d.12. Trong lĩnh vực cải cách hành chính: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong thực hiện chương trình cải cách hành chính góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển liên chính phục vụ Nhân dân.

d.13. Trong lĩnh vực an sinh xã hội: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, hài hòa giữa phát triển kinh tế với nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

d.14. Trong đời sống xã hội: phát hiện, xây dựng những điển hình tiên tiến trong quần chúng Nhân dân, nhất là người trực tiếp lao động sản xuất, gương mẫu xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, dịch bệnh...

3. Kết quả việc thực hiện phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước

Các mô hình, điển hình tiên tiến được xây dựng, nhân rộng theo từng địa bàn, lĩnh vực cụ thể, sát thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua những cách làm sáng tạo và hiệu quả, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân ủng hộ, tích cực hưởng ứng, góp phần lan tỏa ý nghĩa tích cực của các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt.

Công tác biểu dương, tôn vinh, nhân rộng điển hình tiên tiến được UBND huyện tập trung chỉ đạo và có chuyển biến rõ nét.

Những điển hình tiên tiến là minh chứng sinh động của việc tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước theo Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần khơi dậy, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến được đánh giá định kỳ hằng năm gắn với đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nhằm biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến và trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay trong thực hiện nhiệm vụ để tiếp tục nhân rộng.

Từ thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ đã góp phần phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, các mô hình hay, cách làm sáng tạo đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Ngày càng xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến tiêu biểu được vinh danh, khen thưởng kịp thời.

Các phong trào thi đua diễn ra sôi nổi, nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tế của huyện, hướng tới lợi ích thiết thực của người dân, cộng đồng và xã hội, cụ thể thực hiện ở một số lĩnh vực sau:

- Trong lĩnh vực giáo dục: Các phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua xây dựng trường đạt chuẩn vẫn được duy trì và phát triển, thông qua đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc, giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo vượt khó học giỏi...

- Trong lĩnh vực văn hóa: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng Trong phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu về nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư, tinh thần đoàn kết dân tộc được giữ vững.

- Phong trào “Bảo vệ An ninh tổ quốc”, phong trào Thi đua “Quyết thắng”;... trong lực lượng vũ trang được phát động mạnh mẽ. Việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân gắn thể trận an ninh nhân dân của huyện được chú trọng.

- Phong trào thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sau mỗi đợt thi đua, công tác sơ kết, tổng kết, xét khen thưởng được thực hiện nghiêm túc, khách quan, đúng người, đúng thành tích. Qua đó lựa chọn các tập thể, cá nhân thực sự là những tấm gương tiêu biểu, xuất sắc trên từng lĩnh vực nhằm tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay và tôn vinh, nêu gương học tập nhân rộng trên địa bàn. Cụ thể như sau:

TT	NĂM	LĨNH VỰC	ĐIỂN HÌNH		Hình thức tôn vinh	Ghi chú
			Tập thể	Cá nhân		
1	2020	Văn hoá, thể dục, thể thao	21	33	Khen thưởng (Hội nghị)	
		Giáo dục, Khoa học, Công nghệ	16	7	Khen thưởng (Hội nghị)	
		Kinh tế		2	Khen thưởng quá trình cống hiến	
		Chính trị	18	33	Khen thưởng (Hội nghị)	
		Y tế		2	Khen thưởng	
2	2021	Văn hoá, thể dục, thể thao	21	33	Khen thưởng (Hội nghị)	
		Kinh tế	4	6	Khen thưởng (Hội nghị và khen quá trình cống hiến)	

		Chính trị	44	46	Khen thưởng (Hội nghị)
3	2022	Văn hoá, thể dục, thể thao	47	32	Khen thưởng (Hội nghị)
		Kinh tế	5	25	Khen thưởng (Hội nghị và khen quá trình công hiến)
		Chính trị	12	17	Khen thưởng (Hội nghị)
		Quốc phòng, an ninh	9	5	Khen thưởng (Hội nghị)
		Y tế	10	33	Khen thưởng (Hội nghị)
4	2023	Văn hoá, thể dục, thể thao	25	19	Khen thưởng (Hội nghị)
		Chính trị	19	15	Khen thưởng (Hội nghị)
		Quốc phòng, an ninh		1	Khen thưởng (Hội nghị)

III. CÁC GIẢI PHÁP PHÁT HIỆN, BỒI DƯỠNG, TỔNG KẾT, NHÂN RỘNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YẾU NƯỚC TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác thi đua, khen thưởng, cần thực hiện giải pháp như sau:

1. Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua

Để tiếp tục đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong thời gian tới cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền đối với công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và quy định của pháp luật về việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhất là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là việc làm thường xuyên, là nhiệm vụ quan trọng tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước.

Các cơ quan, địa phương, đơn vị cần chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua (gồm phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ hàng năm, phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề).

Khi xây dựng Kế hoạch cần:

- Xác định mục đích, yêu cầu, nội dung,
- Xác định đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian thi đua và hình thức khen thưởng;
- Cách thức tổ chức phong trào thi đua;
- Chỉ đạo triển khai, tổ chức

2. Triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch

Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiên tiến; thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước giữa các cơ quan, tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Trong quá trình tổ chức thực hiện phong trào thi đua cần chủ động phát hiện, lựa chọn những nhân tố mới, nhân tố tích cực là người trực tiếp lao động, công tác, học tập trong cơ quan, đơn vị, địa phương (các dấu hiệu của nhân tố tích cực: Có ý tưởng, biện pháp, cách làm sáng tạo; năng động, tích cực đi đầu trong phong trào thi đua; làm việc nhiệt tình, trách nhiệm, hiệu quả, ...), những điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt, tôn vinh các tập thể, cá nhân lập được chiến công, thành tích xuất sắc trong phong trào, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những người trực tiếp lao động, sản xuất...

3. Sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến.

Gắn công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến với biểu dương, khen thưởng. Định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng, bồi dưỡng nhân rộng điển hình và mức độ phấn đấu, lan tỏa của các điển hình để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo xây dựng, đồng thời lựa chọn những mô hình thực sự tiêu biểu, đem lại giá trị kinh tế cao, ý nghĩa xã hội lớn, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, tổ chức tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân. Đặc biệt chủ động phát hiện, đề xuất khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất... Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

4. Kiểm tra, đánh giá tác dụng, hiệu quả

Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tác dụng, tính hiệu quả, xác định khả năng phát triển của từng mô hình, việc ảnh hưởng của các điển hình ở mỗi cơ quan, đơn

vị, địa phương và trong xã hội, từ đó rút kinh nghiệm để điều chỉnh và bổ sung hoàn thiện. Phát hiện những khó khăn, thiếu sót, kịp thời có biện pháp giúp đỡ điển hình tiên tiến phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục duy trì thành tích và phát huy hiệu quả.

5. Nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; tổ chức học tập, nhân rộng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức như: Giao lưu, gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, cách làm hay, hiệu quả, đạt thành tích trong thực hiện phong trào thi đua. Kịp thời phát hiện những điển hình tiên tiến phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến theo hướng thiết thực, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo thực trạng và giải pháp phát huy vai trò của điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện, UBND huyện Bình Sơn kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng Nội vụ;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, TĐKT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tường Duy